
 

 

 
 
 

                      สรุปสาระสําคัญ...การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร...ครั้งที่  ๗/๒๕๔๙  วันจันทรที่ ๓ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๙ 
( รับรองรายงานการประชุม วันจันทรที ่ ๓๑  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๙ ) 

ลําดับ หนวยงานทีเ่สนอ เร่ือง มติที่ประชุมคณบดมีหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 
1 กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ขออนุมัติกําหนดอัตราคาจอดรถของอาคารจอดรถมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อนุมัติ 
2 วิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย ขอยกเลิกพระราชกฤษฎีกา รับวิทยาลัยการชลประทาน กรมชลประทาน และวิทยาลัยเทคนิค- 

การสัตวแพทย กรมปศุสัตว เขาสมทบในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2546 และขออนุมัติราง- 
พระราชกฤษฎีการับวิทยาลัยการชลประทาน ในสังกัดกรมชลประทาน เขาสมทบในมหาวิทยาลัย- 
เกษตรศาสตร พ.ศ. ........ 
ขออนุมัติแกไขระเบียบวาดวยการบริหารสถาบันขงจ๊ือ กรุงเทพ พ.ศ. 2549 

 
เห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  
เพื่อพิจารณา 

ขออนุมัติกําหนดอัตราคาเบ้ียประชุม คาสมนาคุณและคาตอบแทนอ่ืน ๆ ในการบริหาร 
ศูนยทดสอบทางภาษา ภาควิชาภาษาตางประเทศ  คณะมนุษยศาสตร 

อนุมัติ 
3 คณะมนุษยศาสตร 

1. ขออนุมัติโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   
    (ภาคพเิศษ) 
2. ขออนุมัติกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาฯ และกําหนดอัตรา- 
    คาเบ้ียประชุม คาสมนาคุณ และคาตอบแทนอ่ืน ๆ ในการบริหารโครงการฯ 

1. เห็นชอบ  โดยใหเปล่ียนกําหนดการเปดรับนิสิตจากภาคตน ปการศึกษา  
    2549 เปนภาคตน ปการศึกษา 2550  ทั้งน้ี เน่ืองจากคณะมนุษยศาสตร 
    ไมสามารถดําเนินการเปดรับนิสิตไดทันในภาคตน ปการศึกษา 2549  
    และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา 
2. อนุมัติใหออกประกาศฯ เม่ือสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติโครงการฯ แลว 
    ทั้งน้ี กรรมการบางทาน ไดมีขอสังเกตเก่ียวกับนโยบาย Zero Growth  
    ของมหาวิทยาลัยฯ จะยังถือปฏิบัติตอไปหรือไม   
    ประธานฯ มอบรองฯ ฝายวิชาการ นําหารือผูเก่ียวของในเร่ืองดังกลาว  
    เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยฯ ตอไป 

4 คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนากีฬา มก. ขออนุมัติรางประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง การสงเสริมนิสิตที่มีผลงานดีเดนดานกีฬา 
5 สถานพยาบาล มก. ขออนุมัติกําหนดอัตราคาตอบแทนบุคลากรของสถานพยาบาล และแพทยจากภายนอกท่ีเชิญมา 

ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
อนุมัติ 

6 วิทยาเขตศรีราชา ขออนุมัติวงเงินเพิ่มเพื่อการกอสรางอาคารหอสมุดอนุสรณ 10 ป และอาคารหอพักนิสิต  
วิทยาเขตศรีราชา 

7 คณะทรัพยากรและส่ิงแวดลอม 
วิทยาเขตศรีราชา 

ขออนุมัตินําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปเปดสอน  
ณ วิทยาเขตศรีราชา 

 
เห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา 

ปท่ี   24  ฉบับท่ี  235  วันท่ี   16    เดือน   สิงหาคม  พ.ศ. 2549 
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ลําดับ หนวยงานทีเ่สนอ เร่ือง มติที่ประชุมคณบดมีหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 
1. ขออนุมัติโครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ 
2. ขออนุมัติกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาฯ สําหรับนิสิตโครงการฯ 

1. เห็นชอบ  โดยใหเปล่ียนกําหนดการเปดรับนิสิตจากภาคตน ปการศึกษา 2549  
    เปนภาคตน ปการศึกษา 2550  ทั้งน้ี เน่ืองจากคณะสังคมศาสตรไมสามารถ 
    ดําเนินการเปดรับนิสิตไดทันในภาคตน ปการศึกษา 2549 และใหนําเสนอ 
    สภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา 
2. อนุมัติใหออกประกาศฯ เม่ือสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติโครงการฯแลว 

8 คณะสังคมศาสตร 

ขออนุมัติเปดรายวิชา 452117 พฒันาการสังคมและวฒันธรรมไทย 3(3-0) หนวยกิต  โดยใหเปน
รายวิชาในหมวดวชิาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเลือกเสรี และหมวดวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร 

 
อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบ 

9 คณะวนศาสตร และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวนวัฒนวิทยา เปนหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวนวัฒน 

เห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อ
พิจารณา 

10 คณะบริหารธุรกิจ ขออนุมัติเปดรายวิชาใหม จํานวน 2 รายวิชาดังน้ี  
- 130102   การบัญชีสําหรับผูมิใชนักบัญชี 3(3-0) หนวยกิต  โดยใหเปนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา- 
                 ท่ัวไป หมวดวิชาเลือกเสรี และหมวดวิชาเฉพาะบังคับในหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
                 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
                 สาขาวิชาการเดินทางและการทองเที่ยว 
- 130251  โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี 3(2-2) หนวยกิต เปนหมวดวิชาเลือกเสรีและหมวดวิชา 
                 เฉพาะเลือกในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต  

11 คณะวิศวกรรมศาสตร ขออนุมัติเปดรายวิชา 213441 การสังเคราะหและการดัดแปรพอลิเมอร 3(3-0) หนวยกิต เปนวิชา 
เฉพาะเลือกในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ โดยมีผลบังคับใชกับนิสิต 
ต้ังแตปการศึกษา 2549 เปนตนไป 

12 คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ขอยกเลิกการอนุมัติปริญญาใหกับ นายทนงคยุทธ  บุญจริง  เน่ืองจาก นายทนงคยุทธ  บุญจริง   
ไดทําเร่ืองขอยกเลิกใบจบการศึกษา ในภาคปลาย ป 2548 

 
 
 
 
 
อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบ 

13 รองอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอขออนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา  
ในปการศึกษา 2548 (คร้ังที ่14)  รวม 6,015  คน 

อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบ  ทั้งน้ี ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 
เสนอขออนุมัติตอท่ีประชุมคณบดี ดังน้ี 
1. กรณีท่ีมีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาเพิ่มเติมหลังจากการประชุมคร้ังน้ี ขอใหนําเขาพิจารณาในการประชุม 
    คณบดีวาระพิเศษตอทายการประชุม อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยฯ ในวันพุธท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2549  
    เพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ทราบ 

13 
(ตอ) 

  2. กรณีท่ีมีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาเพิ่มเติม หลังจากการประชุมคณบดี คร้ังท่ี 8/2549 ในวันพุธที่ 12 
    กรกฎาคม พ.ศ. 2549  สํานักทะเบียนและประมวลผลและคณะตนสังกัดขอตรวจสอบความถูกตอง  
    และเสนอมหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการออกประกาศฯ อนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษาเพื่อใหทัน 
    งานพระราชทานปริญญาบัตรแลวแจงใหที่ประชุมคณบดีและสภามหาวิทยาลัยฯ ทราบภายหลัง 

14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง หลักเกณฑการกําหนดช่ือปริญญา พ.ศ. 2549 ท่ีประชุมรับทราบ 
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ลําดับ หนวยงานทีเ่สนอ เร่ือง มติที่ประชุมคณบดมีหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป พ.ศ. 2549 ท่ีประชุมรับทราบ และกรรมการบางทานไดมีขอสังเกต ดังน้ี 

1. สําหรับคณะที่ไดเสนอใหปริญญากิตติมศักด์ิแกผูทรงคุณวุฒิ ควรติดตอประสานงานกับผูทรงคุณวุฒิ 
    ใหเขารวมซอมการรับปริญญาและรวมเดินแถวในขบวนดวย 
2. มหาวิทยาลัยฯ ควรมีแผนสํารองสําหรับกรณีการเกิดกระแสไฟฟาขัดของหรือจัดสถานที่ไวรองรับ 
    สําหรับถายภาพหมูในกรณีท่ีมีฝนตก 

ความซํ้าซอนของรายวิชาและหลักสูตรระหวางวิทยาเขต 15 คณะกรรมการการศึกษา 
ขอชี้แจงคําอธิบายรายวิชาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร และหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยาปาไม 

 
ท่ีประชุมรับทราบ 

16 สํานักประกันคุณภาพ มก. ขอเปล่ียนแปลงกําหนดการประเมินคุณภาพภายใน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2549 สําหรับ
คณะวิชาตามกลุมสาขาของ สมศ. 

ท่ีประชุมรับทราบและถือปฏิบัติ  ทั้งน้ี รองฯ ฝายประกันคุณภาพ ไดแจงเพิ่มเติมวา ในการประเมิน- 
คุณภาพรอบสอง สมศ. จะเขามาตรวจประเมินในชวงตนเดือนสิงหาคม 2549 และเพื่อใหมหาวิทยาลัยฯ 
ไดเตรียมพรอมรับการประเมินและมีผลการดําเนินงานเปนไปตามเกณฑ สํานักประกันคุณภาพจะเชิญ 
ทุกคณะประชุม ในวันศุกรที ่14 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 เวลา 13.30 น. เพือ่รับทราบแนวทางและเกณฑ
การพิจารณาของ สมศ. สําหรับเปนขอมูลในการดําเนินการตอไป 

17 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ขอหารือกรณีสํานักทะเบียนและประมวลผลและบัณฑิตวิทยาลัยไมสามารถออกบัตร 
ประจําตัวนิสิตใหนิสิตท่ีเขาศึกษาใหม ในปการศึกษา 2549 ได  เน่ืองจากบริษัทท่ีรับจัด 
ทําบัตรประจําตัวนิสิตแบบใหม (บัตร RFID) ยังไมสามารถนําสงบัตรประจําตัวนิสิต 
ใหได เปนเหตุใหนิสิตประสบปญหาในเร่ืองการขอใชบริการหองสมุดหรือการขอใช 
บริการอ่ืน ๆ ท่ีนิสิตตองแสดงบัตรประจําตัวนิสิตกอนขอรับบริการ 

ที่ประชุมฯ มีขอเสนอแนะวา มหาวิทยาลัยฯ ควรมีแผนสํารองเพื่อ 
บริหารความเส่ียง และเพื่อเปนการแกปญหาเฉพาะหนา  จึงควร 
ใหจัดทําบัตรประจําตัวนิสิตแบบเดิมหรือจัดทําบัตรช่ัวคราวใหนิสิต 
ใชไปกอน 
ประธานฯ มอบผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล  
พิจารณาเรงดําเนินการในเร่ืองดังกลาว 
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